

**PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 27/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Bình Phước, Đắk Nông. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn Nam Định - Thái Bình đi qua địa phận 2 tỉnh Nam Định, Thái Bình, trong đó điểm đầu tiếp giáp với cầu vượt sông Đáy thuộc huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), điểm cuối kết thúc tại nút giao giữa quốc lộ 37B và tuyến

đường bộ ven biển thuộc địa phận huyện Thái Thụy (Thái Bình). Tuyến đường được đầu tư xây dựng với chiều dài trên 60km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường trên 24m, vận tốc thiết kế 120km/h. Hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn Nam Định - Thái Bình và khẳng định đây là dự án đóng vai trò trọng tâm của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ tổng mức đầu tư của dự án, phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau khi đã rà soát lại, đồng thời đề xuất, kiến nghị trong ương hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh về nguồn vốn thực

hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Thái Bình cam kết tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng khi dự án được triển khai.

Đại biểu các bộ, ngành trung ương và các địa phương đã thảo luận làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án, điều kiện thực hiện đầu tư; sơ bộ tác động về môi trường, xã hội và hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án; đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật; phương án đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, phương án tài chính, đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án; tính khả thi của dự án cũng như tiến độ triển khai thực hiện; dự kiến kế hoạch bố trí vốn.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình và

nhà đầu tư trong công tác chuẩn bị dự án. Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành phê duyệt triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong chiều ngày 27/3, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chọn Thành thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây.

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Thái Bình là rất nặng nề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm cao của tỉnh Thái Bình, đồng thời tỉnh đã sẵn sàng các phương án để triển khai thực hiện dự án, cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thực vụ thi công dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình và

**GIAO BAN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành. Bám sát chương trình kế hoạch công tác; phân bổ đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã xây dựng. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đảng kỷ theo chủ đề năm 2023. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh bằng các hình thức phù hợp bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ thực hiện. Xây dựng báo cáo tự giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tập huấn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2023. Đối với đơn vị còn khuyết thiếu cấp ủy, ủy ban kiểm tra chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy. Thường xuyên nắm bắt tình hình tự tưởng cán bộ, đảng viên, chủ động xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

**Đại hội Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh**

Chiều ngày 27/3, Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham mưu lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tổ chức các hoạt động công đoàn; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của công đoàn và hội liên hiệp phụ nữ;

động viên, khen thưởng cán bộ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và con cán bộ, công chức, người lao động có thành tích cao trong học tập; tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động về nguồn, học tập kinh nghiệm, tạo không khí phấn khởi, sự gắn kết. 100% đoàn viên tham gia thực hành tiết kiệm 500.000 đồng/tháng để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; ủng hộ kinh phí từ 20.000 - 200.000 đồng/tháng để thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu";

thực hiện các hoạt động "Đến ơn đáp ơn", xã hội, từ thiện với số tiền hơn 150 triệu đồng; có 35 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; mỗi năm có từ 7 - 13 sáng kiến cơ sở được công nhận.

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu Ban Chấp hành Công đoàn tiết kiệm 500.000 đồng/tháng để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; ủng hộ kinh phí từ 20.000 - 200.000 đồng/tháng để thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu";

**QUẦN PHƯƠNG**

**Kiến Xương**

**Tăng cường phòng cháy, chữa cháy**

Để hạn chế cháy, nổ xảy ra, huyện Kiến Xương chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực này, Công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với nhiều hình thức phong phú. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khách phục vụ nghỉ ngơi, lưu trú; đồng thời, kiến quyết xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm. Xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, kiện toàn hoạt động 231 đội dân phòng bảo đảm đủ lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua rà soát toàn huyện có trên 2.450 cơ sở, 3 cụm công nghiệp thuộc diện quản lý về PCCC. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tồn tại các điểm phức tạp trong công tác PCCC song từ năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Công an huyện Kiến Xương hướng dẫn các thành viên tổ liên gia sử dụng phương tiện chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC. Giao Công an xã tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", từ đó tình hình an ninh trật tự,

an toàn PCCC trên địa bàn xã cơ bản được bảo đảm. Để góp phần làm chuyển biến về nhận thức, chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy, vừa qua xã đã thành lập mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại cụm dân cư thôn Tả Phụ gồm 9 gia đình. Các hộ tham gia mô hình phần lớn là hộ kinh doanh buôn bán có diện tích từ 40 - 200m², trong đó có một số nhà

xây dựng từ lâu đã cũ, hệ thống đường điện xuống cấp có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Vì thế, ngay khi thành lập, tổ liên gia đã thực hiện tuyên truyền các quy định về PCCC, CNCH tới từng thành viên và người dân trong thôn. Đến nay, các hộ đều trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay 1 dụng cụ phá dỡ ở nơi dễ thấy, để lấy, lắp đặt 1 chuông báo cháy ở tầng 1 và 2 nút báo

cháy ở trong và ngoài nhà, khi nhấn nút báo cháy toàn bộ chuông của 9 hộ cùng kêu. Cũng như xã Hồng Thái, xã Vũ Lễ vừa qua đã thành lập 2 điểm chữa cháy công cộng ở thôn Đồng Văn và thôn Trì Lễ. Ông Trần Hoài Long, Trưởng Công an xã cho biết: Ngay sau khi điểm chữa cháy công cộng được hình thành, lực lượng chức năng đã tập huấn

cách sử dụng các phương tiện PCCC, qua đó giúp người dân sẵn sàng tham gia chữa cháy, CNCH nhanh chóng, hiệu quả. Hiện nay, mỗi điểm chữa cháy công cộng được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết như bình bột chữa cháy, kim công lực, xà beng, đèn pin... phục vụ chữa cháy hiệu quả.

Không chỉ ở các xã, thị trấn, công tác PCCC cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với đặc thù chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu, có các kho nguyên liệu chứa bông, vải, sợi, vải vụn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, Xi nghiệp Đồng Thắng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức PCCC cho người lao động, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của công tác an toàn trong sản xuất. Ngoài việc thành lập ban chỉ đạo PCCC, Xi nghiệp còn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phương tiện chữa cháy cho người lao động, đầu tư mua sắm bình bột chữa cháy đặt tại các kho, phân xưởng sản xuất; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các kho nguyên liệu để phát hiện nguy cơ gây cháy, nổ, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Từ ngày Xi nghiệp đi vào hoạt động đến nay không có bất kỳ sự cố cháy, nổ nào xảy ra.

Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, cùng với sự chủ động của các lực lượng chức năng, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC theo phương châm phòng là chính, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

**THU THỦY**

**THỦ TRƯỞNG BỘ Y TẾ...**

(Tiếp theo trang 1)

Y Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lấy nội lực đoàn kết làm sức mạnh để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao. Căn cứ các quy định hiện hành, Trưởng tổ chức rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, hoạt động của các khoa, phòng nhằm nâng cao hiệu quả của các vị trí việc làm. Trưởng và Bệnh viện cần phối hợp, rà soát, bổ sung, hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, nhân lực, chuyên môn kỹ thuật, tài chính; tranh thủ nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo và khám chữa bệnh. Đồng chí Thủ trưởng đề nghị Trường Đại học Y Dược Thái Bình tăng cường hơn nữa công tác truyền thông và công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính công.

**PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI...**

(Tiếp theo trang 1)

tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp. Hội thảo cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp xúc tiến thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, dịch vụ gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

**PHÂN ĐẦU SẢN LƯỢNG...**

(Tiếp theo trang 1)

ca các loại. Tổng sản lượng NTTS năm 2022 ước đạt 181.879 tấn, giá trị NTTS ước đạt 4.161,1 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2021. Trong tháng 4 và tháng 5/2022, bệnh đốm trắng trên tôm xảy ra tại 628 ao của 336 hộ thuộc 8 xã của 2 huyện Tiên Hải, Thái Thụy. Số lượng giống thả gần 20 triệu con. Trên các loại động vật thủy sản khác, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

Theo kế hoạch năm 2023, diện tích NTTS toàn tỉnh đạt trên 15.600ha, phần đầu sản lượng đạt trên 170.000 tấn. Với phương châm "phòng bệnh là chính, chống dịch kịp thời, hiệu quả", ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố cần chú ý hình thức thả giống chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch nuôi trồng và phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Trong đó, thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm; quản lý dịch tễ, số lượng giống thả và đối tượng nuôi thả hàng năm, tuân thủ lịch thời vụ, đối tượng, mật độ thả nuôi giống thủy sản theo kế hoạch. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người NTTS cần nhập giống, mua giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, không sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc, hóa chất trong NTTS. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương hướng dẫn cải tạo ao đầm, bãi triều, lồng bè, cơ cấu đối tượng nuôi và lịch thời vụ theo đúng kỹ thuật, chuẩn bị tốt cho công tác thả giống thủy sản.

**Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg**

Bệnh Marburg là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Marburg gây ra. Ở châu tự nhiên là loài dơi ăn quả (Roussettus aegyptiacus), bệnh có thể lây truyền từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch...) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc/chết do vi rút Marburg. Thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%), bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.

Thực hiện Công văn số 1452/BYT-DP ngày 17/3/2023 của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg; để chủ động phòng, chống dịch, giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh, kịp thời khoanh vùng khống chế lây lan và hạn chế tối đa các ca mắc, tử vong, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Các cơ quan, địa phương thực hiện truyền thông về bệnh Marburg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài phối hợp với ngành y tế để chủ động đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống giúp người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị y tế thực hiện giám sát dịch tễ người nhập cảnh từ nước ngoài về tỉnh (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày) hoặc người có yếu tố dịch tễ liên quan khác; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời quản lý ca bệnh/người ngờ (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. UBND huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Các đơn vị y tế thực hiện truyền thông về bệnh Marburg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tại cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, triển khai điều tra dịch tễ (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày), kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, quản lý ca bệnh/người ngờ (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ô dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế huyện/thành phố thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn tuyên truyền và về công tác chuyên môn, giám sát xử lý ô dịch, hoạt động truyền thông, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động, kịp thời cung cấp các nội dung về bệnh Marburg đến các cơ quan, chính quyền địa phương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình tập huấn cho tuyến dưới về nội dung chăm sóc, cách ly, điều trị bệnh Marburg. Thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/TT-BYT của Bộ Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế.

**SỞ Y TẾ**